

Số: /BC-HĐND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri***(Trình kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá XXII)*

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri nơi ứng cử. 19/19 xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc, qua tổng hợp có 33/33 đại biểu HĐND huyện TXCT, 3689 lượt cử tri dự các hội nghị tiếp xúc; đến ngày 05/12/2023 đã có 19/19 xã, thị trấn gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện.

Sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười và Báo cáo kết quả thực hiện lời hứa và giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXII, các cử tri đã thảo luận và đã có 265 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tập trung vào 03 lĩnh vực với 54 vấn đề, cụ thể như sau:

A. LĨNH VỰC KINH TẾ (48 ý kiến)**I. Sản xuất nông, lâm nghiệp (01 ý kiến)**

Cử tri bản Ven, Thượng Đông xã Xuân Lương đề nghị công ty TNHH MTV KTCTTL Yên Thế xem xét có lịch tháo nước cho nhân dân sản xuất cây vụ Đông kịp thời, phù hợp.

II. Giao thông, xây dựng, thủy lợi (12 ý kiến)

1. Cử tri thôn Cầu Thầy xã An Thượng phản ánh tuyến mương chạy từ đập Đá ong đi thôn Cầu Thầy xây dựng đã lâu, hiện nay hư hỏng nặng không đảm bảo việc lấy nước, đề nghị huyện đầu tư xây dựng mới để phục vụ sản xuất của nhân dân.

2. Cử tri xã Đông Lạc đề nghị UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện lắp đặt gờ giảm tốc, đèn tín hiệu giao thông tại khu vực trung tâm xã (điểm giao của ba trường học); lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên trục đường 292 qua địa bàn xã Đông Lạc để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và người dân khi tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

3. Cử tri TDP Gia Lâm - Vòng Huyện, thị trấn Bồ Hạ phản ánh hệ thống đèn tín hiệu ở ngã tư thị trấn Bồ Hạ đã dừng hoạt động gây mất ATGT, đặc biệt là vào giờ cao điểm đưa đón học sinh. Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí lại hệ thống đèn giao thông ở ngã tư thị trấn để đảm bảo ATGT cho người dân khi tham gia giao thông.

4. Cử tri xã Đồng Vương đề nghị UBND huyện quan tâm lắp các biển cảnh báo giao thông tại ngã ba UBND xã Đồng Vương và những nơi đông dân cư như cổng các trường học hiện nay không có biển báo rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông đặc biệt là các cháu học sinh.

5. Cử tri xã Xuân Lương đề nghị Hạt quản lý GT đường bộ Tân Yên – Yên Thế và Ban ATGT huyện xem xét lắp đặt biển báo khu đông dân cư từ cầu Quỳnh đến bản Mỏ. Vì thực tế đây là khu vực có đông dân cư ở sát đường QL17, có 3 trường học, 01 Trạm y tế; nhiều phương tiện xe ô tô đi qua tốc độ cao, bấm còi to gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông và tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của các cháu học sinh Mầm non và Tiểu học.

6. Cử tri thị trấn Phồn Xương:

+ Tiếp tục phản ánh tình trạng nhân dân vẫn bán hàng tràn lan trên lòng, lề đường tràn ra các tuyến đường trong khu đô thị gây ảnh hưởng đến trật tự hành lang ATGT và mất mỹ quan đô thị, gây khó khăn cho công tác quản lý của địa phương. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm PTQĐ&QLTTGTXDMT huyện có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để.

+ Đề nghị UBND huyện kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nâng cấp cải tạo tuyến đường tỉnh lộ 292.

+ Đề nghị UBND huyện kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét khảo sát lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư trường Cao Đăng Miền núi Bắc Giang; lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, gờ giảm tốc tại các điểm nút giao thông cổng trường tiểu học khu A để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

+ Tiếp tục đề nghị UBND huyện có ý kiến, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sớm thẩm định phê duyệt triển khai xây dựng khu dân cư số 1 thị trấn Phồn Xương thuộc địa bàn TDP Đề Năm, TDP Cả Dinh theo dự án đã được quy hoạch.

+ Đề nghị UBND huyện kiểm tra và yêu cầu Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang xây dựng hệ thống mương thoát nước quanh nhà trường khu vực giáp các hộ dân thuộc tổ dân phố Bà Ba nhưng lại bị ngập úng khu vực này mỗi khi mưa to; Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra lại lòng suối chảy qua địa bàn thị trấn Phồn Xương vì khi mưa to thường xuyên bị ngập úng, chậm thoát nước ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân, cây trồng, vật nuôi của người dân.

7. Cử tri thôn Bo Chợ, Đền Quynh, Đền Trắng, Đồi Lánh xã Đông Sơn đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch tu sửa, nâng cấp trạm bơm thôn Đền Quynh với các hạng mục như: Cơ bơm nước, nhà để cơ, hệ thống ống hút, ống xả hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo phục vụ tưới cho nhân dân sản xuất; tu sửa tuyến mương dẫn nước từ đập suối cây Đồng Kỳ về xã Đông Sơn vì hiện nay đoạn qua thôn Cầu Gụ đã bị đổ (dài khoảng 30m) để kịp thời dẫn nước cho nhân dân sản xuất vụ đông xuân kịp thời vụ.

8. Cử tri thôn Trại Chuối 1 và một số cử tri xã Đồng Kỳ phản ánh kè tràn giữ nước cầu Ông Bang để bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho xã Đồng Kỳ và thị trấn Bồ Hạ, sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng được một thời gian thì chân kè bị hỏng, không giữ được nước, bùn đất lấp đầy khu vực chứa nước nên hiện nay không có nước chứa để bơm tưới phục vụ sản xuất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo sớm có kế hoạch sửa chữa chân kè, nạo vét bùn để đảm bảo chứa nước bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân 2 xã Đồng Kỳ và TT Bồ Hạ.

9. Cử tri thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng tiếp tục phản ánh mương thoát nước sau khu dân cư mới thôn Tiến Thịnh do Trung tâm PTQĐ&QLTTGTXDMT huyện làm chủ đầu tư xây dựng năm 2012 đã xuống cấp. Năm 2012 quy hoạch đất ở khu dân cư thôn Tiến Thịnh có 46 lô, 100m²/lô, trong đó có 04 lô đất phía cuối khu dân cư người dân đã phá mương để xây nhà ở do phần mương nằm trên đất của hộ dân. Cử tri đã đề nghị rất nhiều lần nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết. Qua trận mưa lớn vào khoảng tháng 8/2023, mương đã bị sập đổ thêm khoảng 30m. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo sửa chữa và giải quyết dứt điểm

10. Cử tri xã Tam Tiến kiến nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công QL 37 - QL17 - Võ Nhai (Thái Nguyên) khơi thông rãnh thoát nước một số đoạn trên tuyến đường qua bản Thị Cùng, hiện nay có một số đoạn mương thoát nước bị đất làm đường lấp kín không thoát nước được, gây ngập úng ảnh hưởng đến canh tác vụ đông của nhân dân; làm tả luy đoạn qua khu vực Tam Mỹ để nhân dân đi lại thuận lợi vì hiện tại có đoạn cao hơn đường dân sinh cả mét nhưng không vượt tả luy, nhân dân đi lại rất khó khăn.

11. Cử tri xã Đồng Tiến tiếp tục đề nghị nâng cấp Ngầm Cây Thi, Ngầm Suối đình bản Trại Mới và Ngầm K5 bản Trại Hạ; đồng thời đề nghị nâng cấp mở rộng tuyến đường trục chính của xã đoạn nối từ Ngã ba Bản Tràng Bản xã Đồng Vương đến đèo ông Đống bản Cây Vôi xã Đồng Tiến.

12. Cử tri xã Tam Hiệp đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ xây cầu khu nhà văn hóa Đồng Hom thuộc bản Đồng Hom, xã Tam Hiệp hiện nay cầu đã xuống cấp.

III. Tài nguyên, môi trường, nước sạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng (11 ý kiến)

1. Cử tri thôn Tân Hồng, xã Đồng Tâm: Đề nghị UBND huyện xem xét các trường hợp đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất liền kề sang đất ở. Trước đây, diện tích đất ngoài đất ở đều xác định là **đất vườn tạp** nhưng hiện nay, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại ghi là đất trồng cây lâu năm. Cách ghi trên đã gây khó khăn cho các hộ gia đình có nhu cầu cần chuyển mục đích sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn có hướng dẫn cụ thể, xác định loại đất để người dân làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

2. Cử tri thị trấn Bồ Hạ:

+ Cử tri TDP Dinh Tiến phản ánh khi làm đường 292 đoạn từ cầu Bồ Hạ đến công đình Bồ Hạ, khi giải phóng mặt bằng, các hộ bị thu hồi đất đã được nhận tiền đền bù nhưng khi thi công, không lấy hết phần diện tích đã thu hồi. Hiện nay, một số hộ đã trồng lại cây và xây dựng lại trên diện tích đất đã được nhận tiền đền bù. Cử tri đề nghị UBND huyện cho kiểm tra, xác định chỉ giới diện tích đã thu hồi và giao lại cho UBND thị trấn Bồ Hạ quản lý.

+ Cử tri tổ dân phố Tân Tiến phản ánh trong quy hoạch xây dựng đô thị mới thị trấn Bồ Hạ có quy hoạch xây dựng hồ sinh thái xong hiện nay đã bán hết đất nhưng chưa xây dựng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo xây dựng theo kế hoạch.

+ Hộ Đàm Nhân ở khu tâm linh đền Bến Nhãn thuộc TDP Gia Lâm - Tân Tiến hiện nay bị ô nhiễm cao, có mùi hôi thối gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND huyện có chủ trương đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống nước thải, để đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp cho khu tâm linh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

3. Cử tri xã Đồng Lạc đề nghị UBND huyện, Văn phòng ĐKDD huyện xem xét cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính chính quy cho người dân mà không cần phải đo đạc lại vì hiện nay, người dân khi làm thủ tục cấp đổi lại phải tự bỏ thời gian, kinh phí thuê đơn vị đo đạc, chỉnh lý lại thửa đất.

4. Cử tri thị trấn Phồn Xương, Tân Sởi tiếp tục đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân và đẩy nhanh kế hoạch cấp đổi giấy CNQSDĐ theo bản đồ địa chính, vì hiện nay có rất nhiều hộ sai sót như sai hình thửa, tên chủ quy chủ trên bản đồ không đúng với tên người đang trên giấy chứng nhận, khó khăn trong việc kê khai, cấp đổi.

5. Cử tri xã Đồng Lạc: Đề nghị UBND huyện hỗ trợ xe đựng rác tại các vị trí tập kết rác trên trục đường 292 qua xã Đồng Lạc. Hiện nay, ở các vị trí tập kết rác không có xe đựng rác phục vụ cho thu gom rác thải do xe đựng rác trong quá trình sử dụng đã bị hư hỏng, nguồn kinh phí của địa phương gặp khó khăn.

6. Cử tri thị trấn Phồn Xương:

+ Cử tri thị trấn Phồn Xương tiếp tục đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân tại khu đô thị Kosy tạo điều kiện cho nhân dân xây nhà ở theo qui định của pháp luật.

+ Đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng, khảo sát thu hồi một số diện tích đất khu Đồng Sau giáp khu đô thị 379 Phồn Xương, hiện nay khu vực này nhân dân không sản xuất được vì ngập úng.

+ Đề nghị giải phóng mặt bằng kho thuốc sâu sau khu ki ốt vật tư Yên thế UBND huyện để mở rộng tuyến đường vào nhà văn hóa hiện nay công trình đang được thi công xây dựng.

+ Tiếp tục đề nghị kiểm tra làm rõ việc một số hộ nhân dân xã Đồng Lạc đổ đất xuống lòng suối giáp danh với tổ dân phố Chẽ.

7. Cử tri xã Tân Hiệp phản ánh, hiện nay GCN QSD đất nông nghiệp của một số hộ gia đình tại một số thôn được cấp tại thời điểm năm 1999 có thửa đất về hiện trạng mục đích sử dụng là đất Vườn (CLN) nhưng ghi mục đích sử dụng trong giấy chứng nhận là đất Lúa là không đúng mục đích sử dụng; Tại một số GCN QSD đất của hộ gia đình từ mục đích sử dụng đất lúa có nét chữ tự sửa thành đất “Vườn Rừng” khác nét chữ trên GCN, nay người dân thực hiện các giao dịch đăng ký biến động gặp khó khăn khi Chi nhánh VPĐK đất đai huyện thẩm định và trả lại hồ sơ. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn Phòng TNMT, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện xem xét từng trường hợp GCN liên quan khi thực hiện đăng ký biến động để xác định loại đất theo đúng hiện trạng mục đích sử dụng, để tạo điều kiện chỉnh lý mục đích sử dụng đất trên GCNQSD đất cho các hộ gia đình.

8. Cử tri thôn Đền Trắng xã Đông Sơn đề nghị UBND huyện kiểm tra nước thải của xưởng ép linh kiện nhựa, phân loại rác ép thành kiện nhựa của các hộ gia đình ông: Phạm Văn Tuyến, Phạm Văn Hậu, Phạm Văn Thìn ở thôn Đồi Lánh, xã Đông Sơn (*hiện nay nước thải trực tiếp ra tuyến mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng chưa được xử lý tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường*).

9. Cử tri các xã, thị trấn đề nghị có biện pháp xử lý và yêu cầu công ty Hưng Quốc khắc phục về những sai sót, không cấp được GCNQSD đất cho người dân¹, Cử tri đề nghị UBND huyện làm rõ trách nhiệm về những sai sót và

¹ người dân đã thực hiện đo đạc, đã nộp tiền đo đạc cho công ty Hưng Quốc nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện người dân muốn thực hiện các thủ tục hành chính thì phải bỏ kinh phí ra để đo đạc lại. Sau khi đo đạc bản đồ địa chính, chính quy, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, hiện nay có rất nhiều hộ sai sót phổ biến như: sai hình thửa, tên chủ dụng đất trên bản đồ không đúng với người đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất tăng giảm so với bản đồ cũ...

chỉ đạo thực hiện cấp GCNQSD đất đồng bộ, đúng với tên, chủ sử dụng, diện tích thửa đất, bảo đảm quyền và lợi ích của người sử dụng đất².

10. Cử tri xã Tam Hiệp đề nghị UBND huyện kiểm tra doanh nghiệp ép ván khu nhà ông Hà Lượng thôn Trại Cọ, hiện ống khói thấp, xả khói, nhất là về ban đêm, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

11. Cử tri bản Thái Hà và Đồng Đảng, xã Đồng Vương đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết một số hộ dân đã nộp tiền đo đạc đất cho ông Nguyễn Văn Hưng, cán bộ hợp đồng Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thế khi thu tiền của hộ dân có biên lai nhưng không có chữ ký và dấu đỏ hợp pháp đến nay vẫn chưa được hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

IV. Điện, viễn thông (06 ý kiến)

1. Cử tri bản Ven xã Xuân Lương đề nghị Điện lực nâng cấp hệ thống cột điện đường dây 04 cấp điện cho nhân dân tại khu vực trước cửa nhà ông Dịch Văn Đường; khu vực đường điện 04 hộ từ nhà ông Dịch Văn Khôn đến nhà ông Ninh Quảng Cầm hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và an toàn của người dân; đồng thời phản ánh và đề nghị xem xét việc lắp đặt công tơ điện trên cột kềm để bán điện cho một số hộ dân gây nguy cơ mất an toàn rất lớn.

2. Cử tri xã Đông Lạc: Đề nghị đơn vị viễn thông sau khi thay thế các đường dây mạng thông tin, đề nghị thu lại dây cũ, không để dây lỏng thông trên cột, dưới đất ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

² Ví dụ: Năm 2010 xã Bồ Hạ cũ do công ty Hưng Quốc đo đạc tư vấn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhân dân xã Bồ Hạ 100% giấy chứng nhận cũ đều cấp chung đất ở và đất nông nghiệp trên 1 giấy chứng nhận; Khi cấp đổi đất ở bằng 1 quyết định; cấp đất nông nghiệp bằng 1 quyết định, 100% đất nông nghiệp của nhân dân chưa được cấp đổi hết; vẫn còn 1 số thửa đất do dồn điền đổi thửa, mất hiện trạng không đo đạc được nên chưa được cấp đổi. Tuy nhiên, khi cấp được 1 số thửa đất trên giấy chứng nhận, UBND huyện lại ban hành quyết định thu hồi toàn bộ giấy chứng nhận của nhân dân trên địa bàn xã Bồ Hạ. Vì vậy 100% giấy chứng nhận cũ của nhân dân trên địa bàn xã Bồ Hạ cũ đã bị thu hồi, thửa đất chưa được cấp đổi cũng không còn giá trị sử dụng. Đề nghị được xem xét, giải quyết.

+ Hiện tại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Bồ Hạ do công ty Hưng Quốc tư vấn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, qua kiểm tra có một số trường hợp diện tích đất nông nghiệp sai số do làm tròn số thập phân (*Ví dụ như 328,86 làm tròn lên 328,9; 236,9 làm tròn lên 237*), hiện tại, thông qua giao dịch có 2 trường hợp diện tích trong sổ đất nông nghiệp có sai số do làm tròn so với bản đồ địa chính. Đối với các trường hợp này, khi nộp hồ sơ giao dịch đều bị trả về do diện tích không đúng so với bản đồ địa chính (*diện tích trong GCN có sai số không đáng kể do làm tròn số, do quá trình chạy bản đồ*). Ví dụ như trường hợp nhà ông Trịnh Văn Lai, TDP Dinh Tiên; bà Nguyễn Thị Đưa, TDP Đồng Lều. Các trường hợp này đều bị yêu cầu phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp lại. Như vậy, việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Bồ Hạ cũ sẽ phức tạp vì có rất nhiều các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn diện tích sai số do làm tròn số, do quá trình chạy bản đồ. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét nếu có sai số cho phép chỉnh lý trên giấy chứng nhận thì đỡ nhiều thủ tục hành chính không gây khó khăn cho nhân dân.

3. Cử tri xã Đồng Hương phản ánh dây điện trước công trường Tiểu học (bản Mỏ Hương) rất thấp gây nguy hiểm cho nhân dân; Trạm điện tại bản Mỏ Hương ở xã trung tâm thôn nên vào giờ cao điểm rất yếu, đề nghị xây mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

4. Cử tri thôn Hồ Tiến xã Hương Vĩ đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành điện di chuyển 10 cột điện do nhân dân đã hiến đất mở rộng đường trục thôn.

5. Cử tri các xã đề nghị Điện lực:

+ Bổ sung một số cột điện sau sân bóng Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng, Điện lực đã về khảo sát tuy nhiên đến nay chưa thấy lắp cột điện. Xử lý cột điện gần trường Mầm Non (khu lẻ thôn Tiến Thịnh) đã bị nghiêng, dây điện bị trùng xuống làm mất mỹ quan và gây nguy hiểm cho con người.

+ Nâng cấp đường điện tại bản Cây Vối xã Đồng Tiến vì hiện nay đường điện quá thấp ảnh hưởng giao thông đi lại của nhân dân .

+ Dịch chuyển đường điện qua cửa nhà văn hóa thôn Yên Thế xã Tam Hiệp vì hiện nay đường dây điện đi qua sân nhà văn hóa, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng của người dân.

+ Di chuyển cột điện tại vườn nhà ông Hoàng Văn Viên, bản Đồng Tân; thay thế 02 cột điện nhánh nhà ông Tiến, bản Trại Tre sắp đổ; sửa chữa các tuyến đường điện thuộc bản Trại Mía và bản Đồng Vương đã bị xuống cấp (thuộc xã Đồng Vương).

6. Cử tri bản Trại Tre và Trại Mía xã Đồng Vương đề nghị lắp đặt cho nhân dân bản Trại Tre và Trại Mía cột phát sóng BTS, hiện nay trong bản không có sóng hoặc sóng kém.

V. Tài chính, ngân sách, thuế (10 ý kiến)

1. Cử tri các thôn xã Đồng Tâm: Tiếp tục đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã. Công trình xây dựng từ năm 2010 đến nay đã hơn 12 năm. Năm 2020, địa phương có sửa chữa khuôn viên, một số hạng mục công trình, nhà làm việc đã xuống cấp, hư hỏng. Đặc biệt là, hiện nay, bộ phận một cửa UBND xã Đồng Tâm cơ sở vật chất, trang thiết bị, diện tích chưa đảm bảo, khó khăn cho việc giải quyết công việc và tiếp công dân; Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí nâng cấp, cải tạo, mở rộng nhà văn hóa thôn Tân Sỏi, thôn Đề Thám vì hiện nay, nhà văn hóa không đảm bảo diện tích để tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Công trình được xây dựng từ năm 2013 nhưng đến nay, một số hạng mục công trình đã xuống cấp; xem xét hỗ trợ nguồn ngân sách cho địa phương tiếp tục cứng hóa đoạn đường liên thôn, đoạn đường giáp ranh giữa thôn Tân Hồng, xã Đồng Tâm với thôn Làng Ba, xã Hồng Kỳ (từ nhà ông Ngô Văn Hùng đến nhà ông Ngô Thế Vịnh).

2. Cử tri xã Đồng Lạc: Đề nghị UBND huyện quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng 8 phòng chức năng, xây mới công trường Tiểu học Đồng Lạc (vì công

trường Tiểu học đang chung với công nhà dân, gây mất an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh khi đưa đón học sinh).

3. Cử tri thị trấn Bồ Hạ phản ánh hiện nay tuyến đèn đường chiếu sáng của tổ dân phố Gia Lâm - Tân Tiến bị hỏng không được quan tâm sửa chữa. UBND thị trấn Bồ Hạ đã có tờ trình gửi phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện nhưng đến nay vẫn chưa được tu sửa. Đề nghị UBND huyện xem xét chuyển kinh phí về cho địa phương tự sửa chữa.

4. Cử tri thôn Chiềng, xã Tân Sỏi: Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến mương tiêu nước từ khu vực cống thôn Chiềng xuống đến cống qua đường vào nhà ông Lợi, thôn Phú Bản vì tuyến mương này phải chịu tiêu thoát nước từ xã Đồng Lạc chảy về, gây úng ngập lúa màu của nhân dân.

5. Cử tri xã Hương Vĩ đề nghị:

+ Hỗ trợ ngân sách cho địa phương, do năm 2023 xã thu không đạt kế hoạch vì một số khoản giao thu không sát thực tế ở địa phương và khó thực hiện, nên ảnh hưởng đến việc cân đối các hoạt động chi thường xuyên ở địa phương.

+ Phân bổ ngân sách cho hoạt động của Tổ hòa giải của thôn Làng cơ sở theo đúng tinh thần nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh, vì thôn hàng năm tổ chức hòa giải rất nhiều vụ việc thành nhưng không được hỗ trợ kinh phí.

+ Hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp tiếp đoạn đường trục thôn đoạn từ đường tỉnh lộ 242 đi đến Nhà văn hóa thôn Rừng dài khoảng 700m, tháng 3/2023 thôn được hỗ trợ đầu tư kinh phí trùng tu gần 200m, còn lại khoảng 500m thôn đã vận động nhân dân hiến đất hai bên đường để mở rộng;

+ Hỗ trợ kinh phí xây cứng hóa kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn Chùa, Làng, Mỏ.

+ Hỗ trợ thôn Cầu Tiến làm đường bê tông trục thôn, do thôn đã vận động nhân dân hiến đất, và thôn đã xã hội hóa đổ đất cấp lè, tạo nền, mở rộng đường trục thôn.

6. Cử tri thôn Ao Gáo xã Đồng Hưu đề nghị hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa mới, kịp thời về đích nông thôn mới theo kế hoạch năm 2024.

7. Cử tri xã Xuân Lương đề nghị UBND huyện kiến nghị công ty TNHH Một TV KTCTTL Yên Thế sửa chữa, nâng cấp xây kè chống sạt lở phía hạ lưu bờ Đập Ven cũ (*hiện nay có nguy cơ sạt lở, đứt gãy rất cao*), vì đây là công trình đập giữ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, đồng thời vừa là vị trí trọng yếu duy nhất trên tuyến đường huyết mạch dẫn vào hồ Suối Ven - công trình tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân 4 bản Ven, Thượng Đồng, Nghè, Đồng Gián.

8. Cử tri xã Tam Tiến đề nghị UBND huyện sớm phân bổ vốn đầu tư năm 2024 để xây dựng nhà văn hóa hiện nay có 4 bản đã thu tiền đối ứng của nhân dân có bản thu từ năm 2022 đến nay; hỗ trợ kinh phí để tu sửa bờ đập Bản cảng, Quỳnh Lâu hiện bờ đập đã bị nước đánh hàm ếch rất dễ sạt lở gây vỡ đập.

9. Cử tri xã Đồng Vương Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết chi trả tiền nấu ăn cho bếp ăn khung cách ly chống dịch Covid tại xã Đồng Vương từ tháng 11/2021 đến nay chưa được chi trả.

10. Cử tri xã Tiến Thắng, Hồng Kỳ, Tam Hiệp, Bồ Hạ, Xuân Lương đề nghị Chi cục thuế Tân Yên - Yên Thế khắc phục tình trạng thông báo thuế sai thông tin, bỏ sót đối tượng nộp thuế, người dân đã bán đất xong vẫn có thông báo thuế; thu thuế không kịp thời, thu không có biên lai, hóa đơn; làm rõ việc quản lý, chỉ đạo và thực hiện thu thuế kinh doanh của các hộ buôn bán nhỏ lẻ không triệt để (thực tế ở địa phương xã Xuân Lương có tình trạng hộ nộp, hộ không nộp dẫn đến thất thu cho ngân sách và sự so bì trong các hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ).

B. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ (01 ý kiến)

Cử tri thị trấn Bồ Hạ đề nghị Công an huyện có biện pháp quản lý xe quá khổ, quá tải chạy nhiều gây hỏng đường, đặc biệt là chạy trên các đoạn đường đê.

C. LĨNH VỰC VĂN HÓA- XÃ HỘI (05 ý kiến)

1. Cử tri thôn Tân Mãi, xã Tân Sỏi, xã Hương Vĩ: Đề nghị UBND huyện và phòng Giáo dục Đào tạo huyện xem xét và chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm vì hiện nay, tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan, nhất là học sinh bậc tiểu học, cả ngày đi học không có thời gian vui chơi sau thời gian đi học tại trường.

2. Cử tri TT Bồ Hạ phản ánh khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh ở bệnh viện Tâm Phúc, chi phí khám chữa bệnh cao hơn nhiều so với bệnh viện huyện và các bệnh viện cùng tuyến khác trên địa bàn tỉnh (*bệnh nhân có BHYT năm điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp trong vòng 5 đến 7 ngày phải trả thêm chi phí ngoài tiền được hưởng BHYT lên đến 2 - 3 triệu đồng*). Nhiều trường hợp cấp cứu ngoài giờ hành chính, khi vào bệnh viện Tâm Phúc thì được y bác sỹ bệnh viện Tâm Phúc thông báo không được thanh toán bảo hiểm y tế. Đề nghị UBND huyện giao phòng chuyên môn xem xét và có ý kiến chỉ đạo làm rõ.

3. Cử tri xã Đồng Lạc đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa tại các cửa hàng tạp hóa tại công các trường học nhằm khắc phục tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan...có nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là các cháu học sinh.

4. Cử tri xã Xuân Lương đề nghị UBND huyện đề nghị Sở VH TT và DL tỉnh Bắc Giang đưa danh mục vào chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN để thực hiện bảo tồn, cải tạo chống xuống cấp vào năm 2024 Đình Xuân Lung, xã Xuân Lương. Quá trình sử dụng đến nay đã xuống cấp (hiện phần mái bị xô, tụt ngói gây dột mùa mưa, có nguy cơ hư hỏng phần gỗ rất lớn).

5. Đại biểu cử tri các trường học trên địa bàn thị trấn Phồn Xương kiến nghị với HĐND- UBND huyện Yên Thế, HĐND-UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét phụ cấp của giáo viên đứng lớp sau khi sáp nhập địa giới hành chính thành thị trấn Phồn Xương phụ cấp của giáo viên lại bị cắt giảm 5 - 15 % như vậy là không hợp lý.

Trên đây là các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện trước kỳ họp thứ Mười- HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện tổng hợp và đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan theo thẩm quyền, trách nhiệm tiếp thu, xem xét, giải quyết, báo cáo với HĐND huyện và trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu dự kỳ họp thứ Mười HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thanh